

# AN BÀI Hết bụi lò vôi

Những chủ lò vôi cùng ở khu vực cầu Ngành (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) đặt bút ký cam kết tháo dỡ lò vôi đã minh chứng cho Quyết định số 3942/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt để án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Ngành, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Hơn 20 năm hoạt động, bên cạnh việc tạo thu nhập cho chủ lò và việc làm cho nhiều lao động, các lò sản xuất vôi ở khu vực cầu Ngành cũng gây hệ lụy không nhỏ tới môi trường do việc xả khí thải, chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động và nhân dân khu vực xung quanh. Cùng với đó là những vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, vi phạm Luật Đất đai... Trong khi đó, thị trấn An Bài, cửa ngõ Đông Bắc của tỉnh, nằm trên quốc lộ 10 và giáp sông Hóa thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với những tiềm năng sẵn có lại là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong phát triển kinh tế. Trước thực tế đó, chủ trương xóa bỏ lò sản xuất vôi của tỉnh được coi là đột phá trong tư duy nhằm xóa bỏ phương thức sản xuất thủ công, lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế và cũng là lời mời gọi, thu hút các nhà đầu tư vào mảnh đất đầy tiềm năng này.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện xóa bỏ 64 lò vôi với 115 ống lò của 30 hộ kinh doanh vôi đã gặp không ít khó khăn, thách thức bởi sự phân đối, bất hợp tác của một số chủ lò và người lao động. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ và thị trấn An Bài đã tổ chức nhiều cuộc họp, gặp gỡ, đối thoại... để làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh vôi và người lao động nghiêm túc chấp hành quy định của tỉnh. Trong quá trình vận động, cơ quan chức năng luôn chú trọng đề cao cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải xóa bỏ lò vôi và có chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với chủ cơ sở sản xuất, người lao động. Thực tế quá trình vận động tháo dỡ lò vôi khá nhanh, bài học gần dân, vì dân và lắng nghe dân để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân đã phát huy hiệu quả. Bên cạnh công tác dân vận, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương, các cá nhân có uy tín trong cộng đồng đã tạo nên sức mạnh đồng bộ trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh. Cùng với đó, công tác hỗ trợ luôn được thực hiện kịp thời, công khai và nhất quán đã tạo nên những hiệu ứng tích cực đối với các



Các chủ lò vôi ký cam kết tháo dỡ lò vôi.

những công trình, dự án giúp phát triển kinh tế - xã hội vùng đất cửa ngõ Đông Bắc của tỉnh sẽ mọc lên, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân sẽ được nâng cao, bài toán phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang hiện hữu.

PHAN ANH - MINH HƯNG

**Xóa bỏ lò sản xuất vôi theo Quyết định số 3942 là chủ trương của tỉnh trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "kiên quyết không lấy môi trường để đánh đổi phát triển", đồng thời đáp ứng nguyện vọng và nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong khu vực, trong đó có cả nhân dân huyện Vinh Bảo (thành phố Hải Phòng).**



## TIẾP TỤC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác xử lý, giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm, điều tra xử lý nghiêm các hành vi chống đối. Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 04/

CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 hàng tháng. 3. Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, các

sở, ngành có liên quan tiếp tục tích cực phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để lập lại trật tự an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Nhận Công điện này, yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

## LỄ HỘI CHÙA KEO...

(Tiếp theo trang 1)

Với những giá trị lịch sử và văn hóa còn lưu giữ, tháng 4/1962, chùa Keo được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia; tháng 9/2012 được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; ngày 23/1/2017, lễ hội chùa Keo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo kế hoạch, lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2017 được tổ chức từ ngày 29/10 - 3/11 (10 - 15/9 âm lịch) gắn với lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hội chợ thương mại du lịch chùa Keo năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu

đã trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức lễ hội, công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá lễ hội chùa Keo, nhấn mạnh việc khai thác các yếu tố văn hóa phi vật thể làm nền giá trị của lễ hội để người dân địa phương cũng như du khách thập phương có hiểu biết sâu sắc về lễ hội chùa Keo, thêm trân trọng và tự hào về một di sản văn hóa tiêu biểu không chỉ của Thái Bình mà của cả nước.

## Hệ tri thức Việt số hóa dự kiến được vận hành vào đầu năm 2018

(vietnamplus.vn) Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Đào Mạnh Thắng cho hay, dự kiến vào tháng 11 tới bản thử nghiệm của hệ tri thức Việt số hóa sẽ được gửi cho cộng đồng đánh giá, đóng góp và đầu năm 2018 có thể đưa vào vận hành.



Ảnh minh họa

Theo ông Thắng, ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt để án phát triển hệ tri thức Việt số hóa với mục tiêu xây dựng hệ tri thức tổng hợp, phổ biến tri thức, thúc đẩy tinh thần học tập, tạo cơ hội cho người dân ứng dụng tri thức của nhân loại phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đức Đàm, đã lên ý tưởng, thiết kế nền tảng. Dự kiến, hệ tri thức Việt số hóa sẽ gồm bốn phần. Trong đó, phần 1 là dữ liệu mở - là nơi tập hợp dữ liệu được công bố công khai của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nhà nước. Phần 2 là cây tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, tận dụng nguồn dữ liệu trong và ngoài nước. Nhóm dự kiến sẽ huy động thanh niên trí thức tham gia vào việc Việt hóa tri thức của thế giới, bổ sung tri thức của người Việt theo một hệ thống bài bản, tạo thuận lợi cho người dân học tập, nghiên cứu. Thứ 3 là phần hỏi đáp, cho phép người dùng "thắc mắc" trong mọi lĩnh vực. Điểm khác biệt của ngân hàng hỏi đáp là sự liên kết với các trang mạng xã hội, diễn đàn về khoa học và công nghệ đang hoạt động

ở Việt Nam để đưa ra câu trả lời có độ chính xác cao. Cuối cùng, kho ứng dụng sẽ cung cấp hệ thống công cụ, dịch vụ, cho phép doanh nghiệp start-up sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn..., khai thác dữ liệu để đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Trước câu hỏi về nguồn vốn để xây dựng để án này, ông Thắng cho biết để án "huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp, thanh niên trí thức nhằm khơi dậy trí sáng tạo, đóng góp cho nền tri thức của đất nước". Tiêu chí của hệ tri thức Việt số hóa là phi lợi nhuận.

Cũng theo ông Thắng, Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan đầu mối chủ trì triển khai để án này đã thành lập nhóm nòng cốt bao gồm các chuyên gia của bộ và của một số doanh nghiệp công nghệ thông tin. Sau khoảng ba tháng hình thành, nhóm hoạt động dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ

Theo ông Thắng, thành công của để án này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam. Bởi lẽ, hiện nay thông tin của chúng ta nhiều nhưng chủ yếu mang tính chất giải trí, tin tức và rất ít thông tin khoa học để người dân tiếp cận học hỏi và sáng tạo.

"Mục tiêu cao nhất của để án là góp phần phát triển ngành công nghiệp nội dung số, từ đó định hướng sử dụng thông tin trên môi trường mạng" - ông Thắng cho biết.

**CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2017**

## HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2017

NORTHERN DELTA INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIR 2017

THỜI GIAN

Từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2017

ĐỊA ĐIỂM

Công viên Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

**QUY MÔ**  
Trên 300 gian hàng tiêu chuẩn

**CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ**  
Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng từ nguồn Xúc tiến Thương mại Quốc gia

**ĐỐI TƯỢNG THAM GIA**  
- Các doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng/doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài.

**SẢN PHẨM TRƯNG BÀY**

- + Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn;
- + Hàng thủ công mỹ nghệ
- + Hàng nông sản thực phẩm chế biến;
- + Đồ gia dụng;
- + Thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin;
- + Các mặt hàng sinh vật cảnh...
- + Thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức;
- + Trang trí nội thất;

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO / Director

Bộ Công Thương / Ministry of Industry & Trade  
UBND tỉnh Thái Bình / Thai Binh People Committee

CƠ QUAN TỔ CHỨC / Organizers

Cục Xúc tiến Thương mại / Trade Promotion Agency  
Sở Công Thương Thái Bình / Thai Binh Industry & Trade Department

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN / Implementing agency

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình  
Thai Binh Trade Promotion Center

Liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình - 144 Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Tel: 0227 383 1028 - Fax: 0227 364 2806